

**การประเมินตนเองและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาด้านสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม**

องค์ประกอบ	ประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน	ผล	แนวทางการพัฒนา
<p>อ.1 นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p> <p>- ลักษณะของนโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p>	100	66.66	ผ่าน	โรงพยาบาลชานุมานมีนโยบายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
<p>อ.2 ทรัพยากรการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p> <p>-บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p> <p>-งบประมาณหรือทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p>	100	66.66	ผ่าน	โรงพยาบาลชานุมานได้มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกปีและได้รับสนับสนุนจาก สปสช.และสำนักปลัดกระทรวงฯ ปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 2 โครงการคือ
	100	50	ผ่าน	<p>1.โครงการบูรณาการงานในระบบ (System Management) & Life Couse Approach เพื่อป้องกันโรคเบาหวานจากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 39,770 บาท</p> <p>2.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่มีรับบริการที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลชานุมาน 19,310 บาท</p>
<p>อ.3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p> <p>-ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ</p> <p>-ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา</p> <p>-ฐานข้อมูลด้านเครือข่ายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p>	87.5	75	ผ่าน	โอกาสพัฒนาในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่มีความหลากหลายผ่านช่องทางเช่นสื่อบุคคล ธารรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์
	100	75	ผ่าน	โรงพยาบาล Facebook Line app
	100	66.66	ผ่าน	และtwitter เพื่อให้เกิดความสะดวกกับเครือข่ายภายในและภายนอกโรงพยาบาล และทันสมัยในปัจจุบัน

องค์ประกอบ	ประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน	ผล	แนวทางพัฒนา
<p>อ.4 แผนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p> <p>-การมีแผนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ บูรณาการอยู่ในแผนงาน /โครงการที่เป็นปัญหาสาธารณสุข -ลักษณะของแผนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p>	50 100	50 75	ผ่าน ผ่าน	เราได้มีการตรวจสอบโครงการยังมีบางโครงการที่ไม่ได้เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งเน้นไปในเรื่องการให้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตอำเภอขานุมานในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเราจะเน้นเรื่องความรู้ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องตัวชี้วัดในแผนโครงการที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการเขียนแผนงานโครงการที่สามารถประเมินผลด้านพฤติกรรมสุขภาพได้
<p>อ.5 ลักษณะของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p>	100	66.66	ผ่าน	โรงพยาบาลได้มีการให้สุขศึกษาในกลุ่มเสี่ยงโรคกลุ่มป่วยในทุกกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลรวมทั้งโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาลเช่นกัน มีการประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรม
<p>อ.6 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p>	100	75	ผ่าน	โรงพยาบาลได้มีการติดตามการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและสนับสนุนองค์ความรู้สื่อเพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกับมีแผนการติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิด
<p>อ.7 การประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p>	66.67	66.66	ผ่าน	มีแนวทางการประเมินผลตามโครงการกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เครื่องมือ ระยะเวลาที่ชัดเจน จะเน้นการประเมินผลตามโครงการโดยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการเขียนแผนงานโครงการ การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและเครื่องมือ การประเมินผล และการเขียนรายงานที่มีความสอดคล้องกันและเชื่อถือได้ และให้ชุมชนและเครือข่ายสุขภาพเข้ามามีส่วนร่วมหากเป็นผู้มีส่วนเสียในแผนงานโครงการ

องค์ประกอบ	ประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน	ผล	แนวทางพัฒนา
<p>อ.8 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ</p>	100	75	ผ่าน	<p>โรงพยาบาลชานุมานได้มีการดำเนินโครงการในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและมีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการระดับชุมชนซึ่งมีสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งผลที่เกิดขึ้นกับสุขภาพประชาชนกระบวนการสุศึกษา และผลของโครงการที่มีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด</p>
<p>อ.9 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ</p>	100	75	ผ่าน	<p>จังหวัดอำนาจเจริญได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกการเขียนงานวิชาการและมีเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัดทุกปี นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลชานุมานได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดสมัครใจในการประเมินผลการจ่ายเงินค่าตอบแทนในระดับจังหวัดจึงทำให้มีการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งในงานวิจัยได้มีการใช้กระบวนการสุศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในทางที่ดีขึ้น</p>
<p>อ.10 ผลลัพธ์การดำเนินงานสุศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการ -ผลลัพธ์ด้านชุมชน -ผลลัพธ์ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ 	100	75	ผ่าน	<p>ในการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานสุศึกษาเราได้มีการประเมินผลโครงการผลเกิดกับผู้รับบริการทางด้านพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นห่างไกลโรค และเกิดความร่วมมือในชุมชนทำให้เกิดพลังการสร้างสุขภาพซึ่งเป็นปัจจัยในความสำเร็จและเกิดความยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยประชาชนพึงพอใจ ทุกคนมีความสุข ในทุกบริบทของโครงการทั้งผู้จัดผู้รับและผู้ร่วม</p>